

## การประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ



โดยมีนายบรรพต กำไลแก้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นายกิตติพงษ์ ถมปัด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี นายอดุลย์ ขุนทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และนายสุริยะ ชวงค์ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดและองค์ประกอบในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



ทั้งนี้ จากการมีส่วนร่วมดำเนินการความร่วมมือดังกล่าว ได้สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ และจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP) เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย สินค้าชุมชน อาหาร และของที่ระลึก เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการบูรณาการ ท้องเที่ยว โดยให้มีการพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีจุดเด่นเฉพาะ ชวน และเป็นจุดให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน โดยจะได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป

**การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566**

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินการตามภารกิจของรัฐตามหลักการมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

กิจกรรมที่ 1	
1. ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม	การประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP)
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนรวม	คณะกรรมการฯ ร่วมกับ นายบรรพต กำไลแก้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นายกิตติพงษ์ ถมปัด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี นายอดุลย์ ขุนทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และนายสุริยะ ชูวงศ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ผลจากการมีส่วนร่วม	คณะกรรมการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณารายละเอียดและองค์ประกอบในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP) เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหาร และของที่ระลึก เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว โดยมี การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจุดเด่นให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้แวะชม แวะเที่ยว
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	การประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP) และขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จนเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป